
 

156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 516  —  401. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um sjúkraþyrlu á Suðurlandi.

Frá Gísla Stefánssyni.

1. Telur ráðherra þörf á að styrkja sjúkraflutninga á Suðurlandi með sjúkraþyrlu?
2. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að fylgt verði eftir samþykkt ríkisstjórnarinnar frá ár-

inu 2019 um að ráðast í tilraunaverkefni um notkun sjúkraþyrlu til að styrkja sjúkraflutn-
inga og veita þannig bráðveikum og slösuðum sérhæfða þjónustu með sem skjótustum
hætti?

Skriflegt svar óskast.

 


